

THIỆU THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ Quyết tâm gỡ khó

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế không phải là vấn đề mới bởi nó đã diễn ra nhiều năm nay tại các bệnh viện trên cả nước. Tại Thái Bình, mặc dù tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, ngành y tế đã thực hiện nhiều giải pháp khắc phục song do nguyên nhân cả khách quan, chủ quan, ở một số thời điểm, một số đơn vị khám chữa bệnh vẫn xảy ra tình trạng này. Quyết tâm tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đang là nhiệm vụ được quyết liệt thực hiện.

KỶ 1: THIẾU THUỐC, VẬT TƯ Y TẾ - KHỔ CẢ HAI PHÍA

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế xuất hiện từ năm 2021. Đến nay, sang năm thứ tư, câu chuyện thiếu thuốc vẫn là vấn đề nóng gây nên sự phân ứng đối với bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT).

Từ thiếu ở nhiều nơi đến thiếu cục bộ, từng thời điểm

Điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiến Hải với căn bệnh rối loạn tiền đình, bà Phạm Thị Tiến, xã Tây Phong (Tiền Hải) cho biết: Hiện tại, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đã có đủ thuốc BHYT, không như thời gian trước, nhiều đợt cán bộ y tế giải thích không có thuốc BHYT nên mặc dù năm vừa, bệnh nhân phải tự mua thuốc để sử dụng.

Có người nhà điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh do bị nhồi máu tiểu não kèm theo bệnh tăng huyết áp, rối loạn chức năng tiền đình, xơ vữa động mạch, ông Đ.H.Q, tổ 17, phường

Tiến Phong (thành phố Thái Bình) cảm ơn thuốc bác sĩ kê đi mua thuốc tại nhà thuốc của Bệnh viện. Trong đơn thuốc có kê 3 loại thuốc và mua thêm 5 bơm kim tiêm loại 10ml. Ông Đ.H.Q chia sẻ: Những hôm đầu nhập viện thì có bơm kim tiêm nhưng sau trong đơn thuốc bác sĩ ghi mua bơm kim tiêm nên mình phải mua. Trong đợt điều trị này, đây là lần thứ hai tôi đi mua bơm kim tiêm, đợt trước đã mua 10 cái. Đối với thuốc, bác sĩ nói có những loại thuốc Bệnh viện không có, phải mua ngoài nhà thuốc của Bệnh viện. Có người nhà nằm viện, mong muốn điều trị nhanh khỏi, bác sĩ dặn sao thì chúng tôi chỉ biết thực hiện như vậy.

Việc thiếu thuốc không diễn ra ở một khoa, phòng trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh mà diễn ra ở một số khoa, phòng bởi đây là đơn vị tuyến cuối của tỉnh, số lượng người khám, điều trị đông. Tại Khoa Hồi sức tích cực, nội điều trị cho những

bệnh nhân nặng có thời điểm thiếu các thuốc an thần, kháng sinh, trợ tim... Theo phản ánh của cán bộ khoa, lúc thì thiếu thuốc này, lúc lại thiếu thuốc khác, có thời điểm thiếu cả các nhóm thuốc thay thế.

Từ năm 2021 đến nay, việc thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế diễn ra ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài tỉnh, cả trung ương và địa phương theo từng thời điểm khác nhau. Ông Trần Văn Khương, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình cho biết: Từ năm 2021 - 2023, tại Bệnh viện cũng xảy ra thiếu thuốc. Bệnh viện đã vận dụng nhiều nguồn lực, trong đó có việc vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ song giải pháp này cũng chỉ tạm thời, không bền vững bởi với những mặt hàng giá trị lớn rất khó kêu gọi tài trợ. Đến nay, tình trạng thiếu thuốc tại Bệnh viện cơ bản được khắc phục.

Khó người bệnh, khổ cả bác sĩ, nhân viên y tế

Có bệnh phải vào bệnh viện đã khổ nhưng vào bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế để điều trị lại càng khổ hơn, nhất là với những người không có điều kiện về kinh tế. Cùng với chi phí ăn ở, đi lại, nếu không may mắc bệnh trong phải điều trị dài ngày, cộng thêm tiền mua thuốc... sẽ khiến khó khăn của bệnh nhân nhân lên bội phần. Anh Nguyễn Văn Minh, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) chia sẻ, anh có mẹ bị ung thư, phải điều trị hóa chất. Theo phác đồ điều trị, mỗi đợt hóa trị cần truyền 3 loại hóa chất song có thời điểm như năm 2022, mẹ anh vào viện, bác sĩ giải thích do không có thuốc nên chỉ được sử dụng 1 loại, còn 2 loại khác, nếu muốn sử dụng phải đi mua từ Hà Nội về. Để bảo đảm không gián đoạn điều trị, gia đình anh chấp nhận đi mua thuốc với giá lên tới hàng

chục triệu đồng. Trong cùng phòng bệnh, hầu hết các bệnh nhân đều phải đặt mua thuốc để sử dụng như vậy, với những gia đình không có kinh tế thì thực sự vô cùng khó khăn.

Thiếu thuốc, vật tư y tế không chỉ làm khổ, gây thêm khó khăn cho bệnh nhân mà còn làm khổ, làm khó khăn đối với các bác sĩ, nhân viên y tế, họ ví mình là những người "đi cày mà không có trâu". Nhiều bác sĩ chia sẻ, thiếu thuốc, không có thuốc, phải kê đơn cho bệnh nhân mua để sử dụng bởi nếu không mua thuốc ngoài sử dụng thêm thì bệnh không khỏi, khi kê đơn cho bệnh nhân mua thuốc lại phải giải thích, tư vấn, nhiều khi bệnh nhân không hiểu cho rằng bác sĩ gây khó dễ, dẫn đến có thái độ không đúng mực, rất áp lực và mệt mỏi. Bác sĩ Đỗ Tất Thành, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: Thiếu thuốc, vật tư sẽ gây thiệt thòi cho người bệnh và khó khăn cho Khoa trong triển khai các kỹ thuật mới. Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, chúng tôi đã triển khai các kỹ thuật chuyên sâu. Riêng đối với Khoa đã triển khai các phẫu thuật bệnh lý về lồng ngực, mạch máu và tim hồi. Nếu trước kia, trung bình mỗi năm chúng tôi thực hiện 30 - 35 ca phẫu thuật tim hồi thì những năm gần đây, với tình trạng thiếu thuốc, vật tư, các ca phẫu thuật tim không thực hiện được do nhà thầu không cung cấp được một số loại thuốc. Những bệnh nhân không phẫu thuật được sẽ được chuyển tuyến đến các cơ sở đủ điều kiện về hóa chất, vật tư y tế nhưng thời



Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đóng gói thuốc.

gian qua, nhiều đơn vị bệnh viện trung ương cũng rơi vào tình trạng thiếu thuốc. Bên cạnh đó, thiếu thuốc, trang thiết bị, phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi cũng không thực hiện được mà phải thay bằng mổ mở. Nếu trước năm 2020, mỗi năm chúng tôi có thể thực hiện khoảng 45 ca phẫu thuật cắt thùy phổi, trong đó chỉ 15 - 20 ca mổ mới thì nay con số này đã đảo ngược. Hiện nay, nhiều mặt bệnh chúng tôi vẫn đang duy trì điều trị, cố gắng khắc phục để các gói thầu mới để có thuốc. Tôi hy vọng những phương án mà ngành, Bệnh viện đề ra sẽ đáp ứng được nhu cầu thuốc phục vụ khám chữa bệnh thì gian tới. Chúng tôi rất mong người bệnh, người nhà bệnh nhân có những chia sẻ với nhân viên y tế.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Năm 2021 - 2023, tình trạng thiếu thuốc khá căng thẳng diễn ra tại hệ thống các bệnh viện toàn

quốc không riêng tại Thái Bình. Đến nay, việc thiếu thuốc cơ bản được khắc phục, tại các bệnh viện tuyến huyện và chuyên khoa cơ bản đáp ứng đủ thuốc điều trị, thiếu thuốc cơ bản chỉ còn xuất hiện cắt thùy phổi, trong đó chỉ 15 - 20 ca mổ mới thì nay con số này đã đảo ngược. Hiện nay, nhiều mặt bệnh chúng tôi vẫn đang duy trì điều trị, cố gắng khắc phục để các gói thầu mới để có thuốc. Tôi hy vọng những phương án mà ngành, Bệnh viện đề ra sẽ đáp ứng được nhu cầu thuốc phục vụ khám chữa bệnh thì gian tới. Chúng tôi rất mong người bệnh, người nhà bệnh nhân có những chia sẻ với nhân viên y tế.

không có thuốc thì vẫn phải chuyển tuyến trên. Thế nhưng, do thiếu vật tư, quá tải các bệnh viện tuyến trên cũng khó đáp ứng hết được. Bệnh viện hoàn toàn thiếu hiểu biết này song đó là tình trạng chung và Bệnh viện đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ. Năm viện điều trị, mặc dù trong danh mục thuốc được BHYT chi trả song bệnh nhân phải mua thuốc ngoài sử dụng, mua cả những vật tư y tế rất nhỏ như bơm kim tiêm, dây truyền... đó là những gì diễn ra thời gian hơn 3 năm qua, khi thì ở phần lớn bệnh viện, khi thì ở một số bệnh viện, một số thời điểm. Phần đông bệnh nhân đều băn khoăn thắc mắc tại sao tiền BHYT vẫn đóng đủ mà quyền lợi lại không được hưởng theo quy định. Tại sao chỉ bệnh viện công lập mới xảy ra thiếu thuốc, tại các bệnh viện tư lại không gặp tình trạng này?

(còn nữa)
TRẦN HƯƠNG - HOÀNG LANH

THÁI ĐÒ Phát triển nuôi trồng, đánh bắt thủy sản bền vững

Xã Thái Đò (Thái Thụy) có lợi thế trong phát triển nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Những năm qua, xã đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân đầu tư mở rộng diện tích, nâng cấp hệ thống ao nuôi, đóng mới tàu thuyền đáp ứng yêu cầu nuôi trồng, đánh bắt theo hướng bền vững.

Đến thăm vùng nuôi trồng thủy sản (NTTS) tập trung thôn Đông Hải, khi các hộ nuôi tôm thẻ đang vệ sinh ao nuôi chuẩn bị cho vụ nuôi xuân hè năm 2024, ông Giang Văn Đoàn cho biết: Trước đây, tôi cứ loay hoay nuôi tôm, cua theo hình thức quảng canh nhưng không hiệu quả. Đến nay, tôi đã quy hoạch lại diện tích ao nuôi hơn 2.000m² để tập trung nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức thâm canh. Nuôi tôm thẻ chân trắng lót bạt, vốn đầu tư gấp 3 lần so với nuôi tôm trong ao đất thông thường nhưng đổi lại tôm ít bị bệnh, người nuôi có thể

thu hồi vốn nhanh sau một, hai vụ. Với hình thức nuôi này, rất thuận lợi trong việc chăm sóc, quản lý tôm nuôi, chủ động kiểm soát các yếu tố môi trường trong ao, các chỉ tiêu môi trường luôn duy trì ổn định. Sử dụng vi sinh định kỳ trong suốt quá trình nuôi nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và tôm nuôi phát triển tốt. Mỗi vụ thả nuôi có thể thu hoạch sau khoảng 3 tháng. Sản lượng đạt được khoảng hơn 3 tấn tôm/ha.

Không riêng ông Đoàn, nhiều hộ dân xã Thái Đò đã tìm cho mình hướng đi đúng trong lĩnh vực NTTS. Với khát khao làm giàu trên quê hương, ông Tạ Văn Nhuận, thôn Nam Duyên đã phát triển thành công mô hình nuôi cá. Ông Nhuận chia sẻ: Tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm nuôi thủy sản. Ban đầu khi bắt đầu nuôi thủy sản cũng có nhiều khó khăn. Từ suy nghĩ phải làm thế nào để nuôi thủy sản có giá trị kinh tế cao, tôi quyết

tâm chuyển đổi sang nuôi cá. Tôi đã tham khảo qua sách vở, tham gia các lớp tập huấn, từng bước rút ra được kinh nghiệm nuôi cá nước, cá song đều là những loài cá có giá trị kinh tế cao. Trên khu đầm gần 2ha của gia đình, tôi đã thả 7 - 8 tấn giống cá nước, cá song. Từ diện tích nuôi cá hàng năm đã mang lại hiệu quả kinh tế ổn định.

Theo tổng hợp của UBND xã Thái Đò, toàn xã hiện có trên 800ha NTTS, trong đó diện tích đầm biển 215ha, vùng chuyển đổi 271ha, nuôi ngao 197ha... Toàn bộ diện tích này đều được sử dụng để nuôi tôm, cua, cá, ngao. Ông Tạ Ngọc Khôi, Chủ tịch UBND xã Thái Đò cho biết: Xác định nuôi trồng, khai thác và đánh bắt thủy sản là một trong những thế mạnh kinh tế của địa phương, vì vậy ngay từ đầu năm, xã đã đề ra nhiều giải pháp đẩy mạnh đánh bắt xa bờ và NTTS. Trong đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ

NTTS tiếp cận các nguồn vốn vay từ các ngân hàng để đầu tư cải tạo, kiên cố ao nuôi, mua sắm thiết bị tàu thuyền. Cùng với nuôi thả các loại thủy sản truyền thống, các giống thủy sản có giá trị kinh tế cao nuôi theo hình thức công nghiệp được khuyến khích mở rộng, cơ cấu giống nuôi thủy sản thay đổi theo hướng tăng giống nuôi chất lượng cao. Khuyến khích người dân khắc phục khó khăn, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả nuôi trồng các loài thủy sản để phát triển NTTS bền vững. Chủ trọng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, đặc biệt đẩy mạnh phát triển theo chiều sâu, liên kết chặt chẽ trong sản xuất từ nguồn con giống, thức ăn đầu vào đến đầu ra sản phẩm.

Song song với NTTS, Thái Đò cũng khuyến khích ngư dân cải hoàn tàu thuyền, ngư lưới cụ, ổn định 56 phương tiện đánh bắt thủy sản, trong đó có 5 đời tàu tham gia sản xuất, bán được giá hơn. Thổ nhưỡng ở đây thích hợp, vì vậy cây hồng xiêm phát triển nhanh, quả có ruột dẹt, ăn ngọt mát, vị thơm đặc trưng khác với các loại hồng khác. Trước đây, ở Lô Giang mỗi nhà chỉ trồng vài cây nhưng khoảng 10 năm gần đây và đặc biệt là từ khi sản phẩm hồng xiêm đạt OCOP 3 sao, nhiều người biết đến, nhu cầu thị trường thúc hồng xiêm tăng, năm bắt cơ hội đó nhiều hộ chọn cây đầu dòng, chiết cành, cải tạo vườn nhà và chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả để trồng. Đến nay, cây hồng xiêm đã trở thành cây làm giàu của nhiều hộ dân nơi đây. Bà Lương Thị Chiến, thôn Phú Nông chia sẻ: Từ khi HTX Hồng xiêm nhót Lô Giang liên kết với các đơn vị tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chiết cành, chăm sóc cây, thu hoạch quả... thì năng suất, chất lượng của hồng xiêm tăng, giá bán cao hơn, tiêu thụ tốt hơn. Cho nên tôi trồng hồng xiêm gần 100 triệu đồng/



Các hộ dân nuôi trồng thủy sản Xã Thái Đò (Thái Thụy) kiểm tra sự sinh trưởng tôm thẻ chân trắng.

MẠNH THẮNG

Nâng tầm sản phẩm OCOP hồng xiêm Lô Giang gắn với du lịch



Dự kiến vụ hồng xiêm năm nay gia đình bà Cao Thị Nhan, xã Lô Giang thu nhập khoảng 90 triệu đồng.

năm. Vừa qua, được tham gia lớp tập huấn phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị và phát triển du lịch nông thôn, tôi thấy có rất nhiều kiến thức bổ ích, trong đó có cách xây dựng, cung ứng sản phẩm du lịch đặc thù địa phương. Tôi sẽ nghiên cứu, học hỏi phát triển vườn hồng xiêm để thu hút các đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm nhằm tăng thu nhập cho gia đình, qua đó quảng bá sản phẩm độc đáo của địa phương tới nhiều người hơn.

Xã Lô Giang hiện có trên 30ha trồng hồng xiêm. Hồng xiêm cho thu hoạch một vụ/năm nhưng ra hoa, quả nhiều lứa nên thời gian thu hoạch kéo dài từ 6 - 7 tháng. Là loại cây trồng một lần cho thu hoạch hàng chục năm. Trung bình mỗi sào hồng xiêm trên 1 tấn quả/năm, thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/năm. Ông Vũ Việt Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Giám đốc HTX Hồng xiêm nhót Lô Giang cho biết: HTX đã phối hợp với các đơn vị tập huấn cho các hộ thành viên và bà con trong xã về

cách chăm bón, phát triển các vườn hồng xiêm theo quy trình VietGAP gắn với du lịch nông thôn để bảo đảm chất lượng tốt nhất; đóng gói, dán tem nhãn giúp khách hàng truy xuất nguồn gốc xuất xứ, yên tâm sử dụng sản phẩm. Tổ chức quảng bá giới thiệu sản phẩm qua nhiều kênh, như hội nghị, tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP tại lễ hội, hội chợ... và trên các trang mạng xã hội.

Mô hình nâng cao giá trị sản xuất cây hồng xiêm để phát triển nông nghiệp gắn với du lịch ở Lô Giang là một trong những mô hình phát triển kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đến nay, đã có nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm, khảo nghiệm tại các vườn hồng xiêm của Lô Giang. Ông Vũ Việt Hùng chia sẻ thêm: HTX đang tiếp tục mở rộng diện tích theo quy hoạch 10ha hồng xiêm ở 2 thôn Hoàng Nông và Phú Nông; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn hướng dẫn

bà con trồng mới theo quy hoạch ở gần đường giao thông để thuận lợi cho phát triển gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm. Em Nguyễn Lan Hương, lớp 6A, Trường Tiểu học và THCS Lô Giang cho biết: Vừa qua, em và các bạn được có giao cho đi trải nghiệm tại một số vườn hồng xiêm của thôn Phú Nông, em rất thích. Em được chủ vườn hướng dẫn cách chiết cành, trồng, chăm sóc hồng xiêm, lựa quả già để hái, đặc biệt là được thưởng thức hồng xiêm chín cây rất ngon. Đây là những kiến thức bổ ích giúp em hoàn thiện bài tập giới thiệu về đặc sản hồng xiêm quê em tới bạn bè.

Quả hồng xiêm không chỉ là thứ quả cứu đói mà đã trở thành sản phẩm đặc thù địa phương, làm giàu của nhiều hộ trồng hồng ở Lô Giang. Hộ trồng ít từ 30 - 40 triệu đồng/năm, hộ trồng nhiều thu vài trăm triệu đồng/năm. Các hộ trồng hồng đang tiếp tục gìn giữ và nâng tầm sản phẩm OCOP hồng xiêm, hướng đến trở thành vùng du lịch sinh thái độc đáo của huyện Đông Hưng.

THU HIỀN